



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๗๕๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ ม. ๑ ถ.พระยาสุรเสนา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงาน “เต็มพื้นที่” ร้อยละ ๑๐๐ และแจ้งกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. QR Code กำหนดการประชุมชี้แจงออนไลน์ และแผ่นโฆษณาฯ	จำนวน ๑ ภาพ
	๒. QR Code แบบติดตามผลการดำเนินงานฯ	จำนวน ๑ ภาพ
	๓. QR Code สำหรับส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานฯ	จำนวน ๑ ภาพ
	๔. QR Code แบบสอบถามความคิดเห็น	จำนวน ๑ ภาพ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี แจ้งกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนี้

๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ชี้แจงการดำเนินงาน “เต็มพื้นที่” ร้อยละ ๑๐๐ และแจ้งกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว โดยลงทะเบียนทาง QR Code

๒) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรฯ ระดับสถานศึกษา และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทาง Google form ที่กำหนด โดยสุ่มนักเรียนในสถานศึกษาชั้นละอย่างน้อย ๕ คน โดยให้สถานศึกษาส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานทาง Google drive ที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้....

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอให้ท่าน เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย



QR Code แบบติดตามผลการดำเนินงาน



QR Code Google drive
สำหรับส่งแบบติดตามผลการดำเนินงาน



QR Code แบบสอบถามความคิดเห็น



ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์



ห้องประชุม Zoom

“เรียนดี มีความสุข”